



ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง การเปิดใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล ตามประกาศการปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ้างถึงประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 18) ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 ข้อกำหนดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การเปิดสถานที่ทำการของสถาบันอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) หนังสือที่ อว. 0200.6/ว 11795) ลงวันที่ 7 กันยายน 2564 ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 86/2564 เรื่อง การผ่อนคลายมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และมาตรการในการเปิดการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาอำเภอพุทธมณฑล ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564

เนื่องด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และจังหวัดนครปฐมได้พิจารณาสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่และมีการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของจังหวัดตามประกาศข้างต้น มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอแจ้งส่วนงานในทุกพื้นที่ถึงมาตรการดังต่อไปนี้

- 1) ให้ส่วนงานในทุกพื้นที่และหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี สามารถเปิดใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการด้านการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การสอบ การวิจัยหรือการฝึกอบรมทางวิชาการ และกิจกรรมประเภทอื่น โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข เช่น การจัดจุดคัดกรอง การเว้นระยะห่างภายในห้องเรียน การหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจำนวนมาก การจัดระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม ฯลฯ รวมทั้ง มีการประเมินความพร้อมผ่านระบบ Thai Stop COVID+

อนึ่ง กรณีส่วนงานในพื้นที่ศาลายาและสำนักงานอธิการบดี ให้ดำเนินการขออนุญาตการเปิดพื้นที่ ต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า

14 วันทำการ ก่อนดำเนินการจัดกิจกรรมข้างต้น ทั้งนี้ เอกสารที่ใช้ยื่นต่ออำเภอพุทธมณฑล ประกอบด้วย

- 1.1 มาตรการการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 - 1.2 แผนเผชิญเหตุกรณีพบผู้ติดเชื้อในสำนักงานหรือหน่วยงาน และ
 - 1.3 แบบสำรวจข้อมูลสถานศึกษา
- 2) ให้ส่วนงานในพื้นที่พญาไทและบางกอกน้อย ที่ประสงค์จะเปิดพื้นที่เพื่อดำเนินการด้านการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การสอบ การวิจัยหรือการฝึกอบรมทางวิชาการ และกิจกรรมประเภทอื่น ดำเนินการจัดหาและคัดกรองนักศึกษาและบุคลากรด้วย Rapid Antigen Test Kit (ATK) และปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การเปิดสถานที่ทำการของสถาบันอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (หนังสือที่ อว. 0200.6/ว 11795) ลงวันที่ 7 กันยายน 2564 และติดตามแนวทางและมาตรการที่ประกาศโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมโดยสม่ำเสมอ
- 3) ให้ส่วนงานในพื้นที่สาละวินและในพื้นที่กาญจนบุรี นครสวรรค์ และอำนาจเจริญ ที่ประสงค์จะเปิดพื้นที่เพื่อดำเนินการด้านการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การสอบ การวิจัยหรือการฝึกอบรมทางวิชาการ และกิจกรรมประเภทอื่น ดำเนินการจัดหาและคัดกรองนักศึกษาและบุคลากรด้วย Rapid Antigen Test Kit (ATK) ตามแนวทางและประกาศของจังหวัด โดยในพื้นที่สาละวินให้มีการตรวจคัดกรองทุกคนในวันแรกของการเปิดพื้นที่ และสุ่มตรวจทุกสัปดาห์ในสัดส่วนร้อยละ 5 ของจำนวนนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าพื้นที่ทั้งหมด
- 4) หากส่วนงานใดยังไม่พร้อมที่จะเปิดพื้นที่ ยังสามารถดำเนินกิจกรรมด้านการศึกษาข้างต้นผ่านระบบออนไลน์ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ โดยประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564



(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล